



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ผลการสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เสร็จสิ้น ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงประกาศผลการสอบฯ
ดังนี้

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	คอมพิวเตอร์	ภาษาอังกฤษ
๑ *	นางสาว กฤติยา ปาตีคำ	ไม่ผ่าน	ขาดสอบ
๒	นางสาว กัณธิชา วงศ์ษา	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๓	นางสาว กิตติกา สาสุจิตร์	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๔	นาย คำนึ่ง วงศ์ใหญ่	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๕	นาย เฉลิมพล พาดา	ขาดสอบ	ขาดสอบ
๖	ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชัญญานุช ไชยวงศ์	ขาดสอบ	ขาดสอบ
๗	นาง ชุติมาภรณ์ เปริตพราว	ขาดสอบ	ขาดสอบ
๘	นาย ณิชชัย แกนขุนทด	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๙	นาย ณิชดนัย แก้วจา	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๐	นางสาว ดวงพร สุนทรสรณ์	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๑	นาย ธีรายุธ หลวงแก้ว	ขาดสอบ	ขาดสอบ
๑๒	นางสาว นันทยา วงศ์ชัย	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๓	นาย ปฎิฐวิจน์ เฟื่องเพ็ชร	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๔	นาง พรรณี เนตรตระกูล	ผ่าน	ผ่าน
๑๕	นาง พรฤทัย มณีวรรณ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๖	นาย พิทักษ์ ยะนัน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๗	นาง ฟารีดา เดชะกุล	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๘	นาย ภาสกร ฝั้นอ้าย	ขาดสอบ	ขาดสอบ
๑๙	นาย สุนทร บุญทา	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒๐	นาย อลงกรณ์ บุญลือ	ผ่าน	ไม่ผ่าน

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล			คอมพิวเตอร์	ภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย					
๑	นางสาว	กันตณัช	วงศ์คุณ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒	นางสาว	กัลยา	เรือนรักเรา	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๓ *	นางสาว	จริยาภรณ์	วิริยะรัตน์พร	ไม่ผ่าน	ขาดสอบ
๔	นางสาว	สุภาวดี	ตัวละครมูล	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๕	นางสาว	อรทัย	ชัยแปง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้การประถมศึกษา					
๑	นางสาว	ณัฐทิวาพร	กนกธาดาสกุล	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒	นางสาว	นัฐกร	ประชุมของ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๓	นางสาว	ศราพร	กันทะนัน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๔	นาย	สมิต	ค้อยประเสริฐ	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๕	นางสาว	อัญชัน	แก้วมณี	ผ่าน	ไม่ผ่าน
กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา					
๑	พระ	กรวิชญ์	วันมาลา	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒	นาย	ณัฐวุฒิ	ว่องสดับ	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๓	พระ	ยงยุทธ	ตรีทอง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๔	นางสาว	รัศมีลภัส	กัลยาณเลิศ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๕	นาย	อชิรวิชญ์	เชื้อคำ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล			คอมพิวเตอร์	ภาษาอังกฤษ
๑	ว่าที่ร้อยตรีหญิง	เบญจมาศ	บุญรัง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒	นาย	ประเวทย์	ยาแปง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๓	นางสาว	พิชญานิน	สุภาภุทธิ์	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๔	นางสาว	ภัทรภร	กัวัฒนา	ขาดสอบ	ขาดสอบ
๕	นางสาว	มธุรส	บุญดี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๖	นางสาว	สกัจจา	ลำวีระประเสริฐ	ขาดสอบ	ขาดสอบ
๗	นางสาว	สิริยาภรณ์	หม้อกรอง	ผ่าน	ไม่ผ่าน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล			คอมพิวเตอร์	ภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชาฟิสิกส์					
๑	นาย	ทรงภพ	ปิ่นตาจันทร์	ผ่าน	ไม่ผ่าน
กลุ่มวิชาเคมี					
๑	นางสาว	พิมพ์ไไล	ใจดี	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒	นางสาว	เรวดี	อุดแก้ว	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป					
๑	นาย	ชนน	ศรีเที่ยง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒	นางสาว	อริษา	กำบุตร	ขาดสอบ	ขาดสอบ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล		คอมพิวเตอร์	ภาษาอังกฤษ
๑	นาย	โชคหิรัญ หิรัญรัตน์	ขาดสอบ	ขาดสอบ
๒	นาย	เศรษฐศาสตร์ มหาวรรณ	ขาดสอบ	ขาดสอบ
๓	นาย	MING-YAN SHEN	ขาดสอบ	ขาดสอบ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล		คอมพิวเตอร์	ภาษาอังกฤษ
๑ *	นาง	พัฒนฉัตรจาง กุลศักดิ์ฐิติกร	ไม่ผ่าน	ขาดสอบ
๒ *	นางสาว	แพรว รงค์ทอง	ผ่าน	ขาดสอบ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล		คอมพิวเตอร์	ภาษาอังกฤษ	หลักการ บริหารธุรกิจ
กลุ่มวิชาการตลาด					
๑	นางสาว	วริษา หลวงหล้า	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒	นางสาว	นิรชร สิทธิยากร	ขาดสอบ	ขาดสอบ	ขาดสอบ
๓	นางสาว	จิตนัดดา พึ่งสีใส	ขาดสอบ	ขาดสอบ	ขาดสอบ
กลุ่มวิชาการจัดการ					
๑	นาย	ธนพล อินตะขัน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒	นาย	นพรุจ อยู่ป้อม	ไม่ผ่าน	ขาดสอบ	ขาดสอบ
๓	นาย	ประยูร แสนสมศรี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๔	นางสาว	ลักษิกา แซ่เจิน	ขาดสอบ	ขาดสอบ	ขาดสอบ
๕	นางสาว	ศศิประภา วัชรพงศ์อนันต์	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๖	นางสาว	ศศิภา หลวงใหญ่	ขาดสอบ	ขาดสอบ	ขาดสอบ
๗	นาย	สงวน จันทร์สุภาพชัย	ผ่าน	ขาดสอบ	ไม่ผ่าน
๘	นาย	สตีบพงษ์ ช้างสาร	ขาดสอบ	ขาดสอบ	ขาดสอบ
๙	นางสาว	สุพินธ์ วงษ์คำ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล		คอมพิวเตอร์
๑	นางสาว	อัญชลี มาสะอาด	ผ่าน
๒	นางสาว	ประกายดาว ป้อมแดง	ผ่าน

หมายเหตุ * มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท

ผู้ที่สอบไม่ผ่านในรายวิชาพื้นฐานข้างต้น ให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
จำนวน ๑ รายวิชา หากสอบไม่ผ่าน มากกว่า ๑ รายวิชา ให้ลงทะเบียนเรียนอีกรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป
โดยไม่นับจำนวนหน่วยกิต

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่